



ปีที่ 41 ฉบับที่ 95 วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

## วันนี้ (31 ต.ค.) เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร/เสนอชื่ออธิการบดี

วันนี้ (31 ต.ค.) เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร / เสนอชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สิ้นสุดภายในเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี หรือส่งไปสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ [drprakob@nstru.ac.th](mailto:drprakob@nstru.ac.th) พร้อมประวัติเพื่อใช้ประกอบพิจารณา หลังจากสิ้นสุดการรับสมัครคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ / ผู้สมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น.) ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ / ผู้สมัคร ส่งแบบตอบรับและแบบประมวลประวัติและผลงาน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมอบเอกสารต่างๆ ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของหน่วยงาน ให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้สมัคร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ภายในเวลา 16.30 น. สำนักงานอธิการบดี

3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้สมัคร จัดส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ภายในเวลา 16.30 น. สำนักงานอธิการบดี

4. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ / ผู้สมัคร แสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประชาคมและบุคคลในท้องถิ่น ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม ในวันเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร วิเคราะห์เปรียบเทียบ และประเมิน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

5. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นำรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวนไม่เกิน 3 คน เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตัดสินชี้ขาดผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์**

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

ขั้นตอน ที่	วัน/เดือน/ปี	การดำเนินการ
1	1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2555	<p>1. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>1.1 ข้อตกลงร่วมกัน มีการกำหนด กิจกรรม โครงการ งาน ตัวชี้วัด หรือ หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงาน ค่าเป้าหมาย และน้ำหนักในการ ประเมินผลของแต่ละกิจกรรม โครงการ งาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ</p> <p>1.2 ข้อตกลงร่วมกัน ให้รวมถึงผู้กลับจากลาศึกษาต่อและฝึกอบรมด้วย</p> <p>2. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ลงลายมือชื่อในข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงการประเมินสมรรถนะ และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมินเมื่อสิ้นรอบการประเมิน</p>
2	1 พฤศจิกายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556	<p>- ผู้ประเมินให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะที่คาดหวัง หากมีกิจกรรม โครงการ หรือ งานที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วนผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน อาจปรับปรุงข้อตกลงใหม่ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อราชการ</p>
3	1 มีนาคม 2556	<p>- ผู้รับการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยระบุผลงานที่บ่งชี้ความสำเร็จของงานตามเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์</p>
4	4 มีนาคม– 15 มีนาคม 2556	<p>1. ผู้ประเมินทำการประเมิน ซึ่งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอาจร่วมกันวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและสมรรถนะได้</p> <p>2. ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบและลงลายมือชื่อรับทราบเป็นรายบุคคลในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หากผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้ดำเนินการหาพยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว</p>

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน (ต่อจากหน้า 2)		
ขั้นตอน ที่	วัน/เดือน/ปี	การดำเนินการ
5	18 มีนาคม – 22 มีนาคม 2556	<b>ผู้ประเมิน</b> รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วส่ง 1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปร-3) 2. สูตรการคำนวณการเลื่อนเงิน Excel File ซึ่งใน <u>sheet ข้อมูล</u> ได้กรอกคะแนนประเมิน ในคอลัมน์ “คะแนน” และใน <u>sheet ข้อมูล%การเลื่อน</u> ได้กำหนด%การเลื่อน โดยวงเงินที่ใช้เลื่อนไม่เกินวงเงินที่กำหนดส่งที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการกัลนกรอง
6	23 มีนาคม-24 มีนาคม 2556	<b>งานนิติการและการเจ้าหน้าที่</b> จัดทำเอกสารสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการกัลนกรองการผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
7	25 มีนาคม 2556	- ประชุม <b>คณะกรรมการกัลนกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย</b> เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
8	2 เมษายน 2556	1. <b>คณะกรรมการกัลนกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย</b> เสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณา 2. <b>งานนิติการและการเจ้าหน้าที่</b> จัดทำร่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและลงนาม
9	3 เมษายน 2556	- <b>งานนิติการและการเจ้าหน้าที่</b> สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนแจ้งงานการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

**หมายเหตุ**

- สามารถดาวน์โหลดแบบประเมิน ได้ที่<http://www.nstru.ac.th/nstru2011/default.php>
- ขั้นตอนดำเนินการกำหนดตามนัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2554



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง

โค้งสุดท้ายของการสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช วันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และผู้สมัคร ตั้งแต่ เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 หลังจากได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่ได้กำหนดไว้ ก็จะถึงวันสำคัญที่หลายท่านรอคอย คือวันที่ได้ฟัง “ว่าที่อธิการบดีคนใหม่” จะได้แสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประชาคมและบุคคลในท้องถิ่น ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังแน่นห้องประชุมอย่างแน่นอน

ความคืบหน้าของโครงการผลิตครูมืออาชีพ ล่าสุดได้รับรายงานข่าวจากอาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ เล่าสู่กันฟังว่า ระหว่างวันที่วันที่ 4-6 พฤศจิกายน นี้ จะพานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ จำนวน 63 คน ไปรายงานตัวและจับฉลาก ในวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน ณ ห้อง The Deck ชั้น 1 ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 21 คน ภาษาอังกฤษ 12 คน สังคมศึกษา 22 คน วิทยาศาสตร์ 7 คน คณิตศาสตร์ 1 คน อาจารย์ที่ร่วมเดินทาง อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ อาจารย์สุชুমล จันทวี อาจารย์กมลทิพย์ ธรรมกีระติ อาจารย์ดิศตราพร สร้อยญาณะ อาจารย์วิญญู อันทวงศ์ อาจารย์ปุระเชษฐ์ บุญยัง อาจารย์ธวัชชัย คงนุ่น ขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด จะไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย โดยให้โควตาทั้งหมด 10 คน แต่มีผู้สนใจเข้าร่วมเกินจำนวนที่ต้องการจึงต้องมีการจับสลากผู้โชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณปัญญา รองพินิจ อาจารย์นพ กิตติกุล ผศ.ละออง แก้วเกาะจาก คุณวิภารัตน์ คงโหรน คุณศรีไพร อมรฤทธิ์ คุณสมญา แจ่งวัฒนพงศ์ อาจารย์ชุมทาง จินดาโชติ และผศ.ศุภมาทร ปาลรังษี ผู้ที่ได้รับการจับสลากให้ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ กรุณายืนยันความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯภายในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยธรรมะเตือนใจ ข้อคิดเตือนใจ จากท่าน ว.วชิรเมธี “เลือกทำในสิ่งที่เห็นว่าเราถนัดที่สุด และมีความสุขที่จะทำก็พอแล้ว อะไรก็ตาม ที่เราไม่ถนัด หรือถึงถนัด แต่ไม่มีความสุขที่จะทำก็อย่าทำ ” สวัสดีค่ะ